



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม กำหนด นั้น

จังหวัดมุกดาหาร ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น(ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑	นางสาววิสา มหาราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒	นายจักรพันธ์ นันทิกะ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลคำชะอี กลุ่มงานการแพทย์

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก(ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ(ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	เลขที่ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	เลขที่ตำแหน่ง	หมายเหตุ
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป		
๑	นางสาววิสา มหาราช	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	๘๕๖๙๒	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	๘๕๖๙๒	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	"ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร"				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	"แนวทางในการบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ"				
๒	นายจักรพันธ์ นันท์ทิเกะ	โรงพยาบาลคำชะอี กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการ	๑๖๔๘๐๖	โรงพยาบาลคำชะอี กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)	๑๖๔๘๐๖	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	"การพัฒนาระบบการส่งเสริมพฤติกรรมลดสุขภาพผู้ป่วยวัณโรค อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร"				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	"แนวคิดการพัฒนารูปแบบในการป้องกันและควบคุมวัณโรคในพื้นที่"				

